

บทโครงร่าง (Story Outline)

ภาพยนตร์ เรื่อง “เมืองคนเขียว” (Holder)

ผู้เขียน: สุธิน ชาวหินฟ้า, **dfilm school**. โทร. 08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 115 นาที

วัน เดือน ปี: 12 พฤศจิกายน 2553

แนวคิดของเรื่อง (theme): คนมีสัญชาติญาณดีบ อย่งลัทธิเรัจฉาน ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ดีบของตัวเองได้ ย่อมสร้างวามเดือดร้อนให้แก่สังคม จึงจำเป็นต้องมีบบังคับ คอยควบคุมพฤติกรรมชั่วร้ายเหล่านั้น

เป็นเรื่องของกิลเลสมนุษย์ ที่ติดตัวเป็นกรรมพันธุ์มาตั้งแต่เกิด เมื่อถูกกระตุ้น หรือ ถูกกดดัน จากวัตถุเหตุการณ์บางอย่าง หรือถูกปลุกเร้าด้วยสื่อ สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยน คนผู้นั้น ก็จะตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกิลเลส และเสพติดมัน ทำให้ขาดจิตสำนึก รับผิดชอบ ชั่วดี จนไม่สามารถควบคุม จิตที่คืนันได้ เพื่อให้สังคมส่วนรวม เกิดความสงบสุข จึงต้องใช้อำนาจรัฐ มาบังคับควบคุม และมีบทลงโทษ

"กิลเลส" เมื่อครอบงำผู้ใดแล้ว มันจะสร้างมนต์เสน่ห์ ให้บุคคลผู้นั้น รัก ลุ่มหลง ไม่อยากจาก หรือละทิ้งมันไป ดังนั้น การกำจัดกิลเลสออกจากจิต มิใช่เรื่องง่าย ทุกครั้งที่คิดจะกำจัดมัน จะสร้างความเจ็บปวดทรมาน โหยหา ให้แก่คนผู้นั้นไม่น้อย และถ้าไม่คิดทำลายมัน พลัง อำนาจ ความร้ายกาจของมัน ก็จะเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ "เขียว" เป็นสัญลักษณ์ของ "กิลเลส" การตัดเขียวแต่ละครั้ง ได้สร้างความเจ็บปวด เหมือนกับการ ฆ่ากิลเลส นั้นเอง.

แนวภาพยนตร์ (genre): แนวผสมระหว่าง วิทยาศาสตร์ (science fiction) จินตนาการ (fantasy) และ สังคมวัฒนธรรม (social drama)

ประโยคหลัก (premise): อะไรเกิดขึ้น เมื่อหมดเลี้ยว คิดค้นนวัตกรรมทางพันธุกรรม ให้คนในเมืองเขียว สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลตัดเขียว ของบริษัทใหญ่ที่มีอิทธิพล และ แสวงหาผลประโยชน์จากการรับบริการตัดเขียว

เรื่องย่อ (synopsis):

มีตำนานเล่าขานติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่า เมืองแห่งหนึ่ง ตั้งแต่มี วัตถุลึกลับ ตกลงมาจากพากฟ้า หลังจากนั้นทำให้ชาวเมืองแห่งนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีชายผู้หนึ่ง เก็บวัตถุลึกลับนั้นไป ทำให้เขา กลายเป็นคนเลี้ยวสติ มีอารมณ์ร้าย และมีเขียวงอกออกมา ทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เทียวไล่กัด ทำร้ายคนอื่น ๆ จนทำให้คนทั้งเมืองติดเชื้อบ้านั้น กลายเป็นเมืองคนเขียวตั้งแต่นั้นมา

ความหวาดผวาระแวง และทำร้ายกัน ของคนในเมืองนี้ ไม่อาจยุติลงได้ เพียงแต่ทำให้ระงับได้เพียงชั่วคราว เมื่อเขียวทั้งออกออกมา ถูกตัดทิ้งไป ก็ทำให้ควบคุมสติได้เหมือนเดิม จนกว่าเขียวนั้นจะออกออกมาอีกใน



ทุกๆ 30 วัน หลังการตัดเขียว

คณะมนตรีของเมืองนี้ จึงออกกฎหมาย มาควบคุมพลเมือง ด้วยการบังคับให้ทุกคนต้องตัดเขียว ก่อนที่มันจะออกยาวออกมา จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

บริษัทของ เคน เจ้าพ่ออิทธิพล ได้รับสัมปทาน บริการตัดเขียว จากคณะมนตรี และเรียกค่าบริการสูง จนชาวเมืองเดือดร้อน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน จากมนตรีเมืองนี้บางคน ขณะที่หมอเขียว ผู้มีคุณธรรม ได้พยายามทดลองสร้าง สารพันธุกรรมใหม่ เพื่อยับยั้งการงอกของเขียว

หมอเขียว เป็นผู้ค้นพบวิธีตัดเขียวตัวเอง ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ จนชาวเมืองหันมาใช้บริการฟรีจากหมอเขียว ส่งผลให้ ธุรกิจของ เคน กระทบกระเทือน เคน จึงใส่ความหมอ และฟ้องร้องว่า หมอเขียว ละเมิดสัมปทาน พร้อมกับส่งสมุน 2 คน ที่เขาแอบเลี้ยงไว้ โดยไม่ตัดเขียวให้ ไปฆ่าหมอเขียว

ผลการทดลอง สารพันธุกรรมใหม่ของหมอเขียว ได้ผลเพียงครึ่งเดียว เมื่อ สมาชิกสภามนตรีผู้หนึ่ง ได้อาสาทดสอบ การฉีดสารนั้นเข้าไปในร่างกาย

ในระหว่างการโต้เถียงในสภา ว่าจะจัดการกับหมอเขียวอย่างไรดี สมาชิกสภามนตรี ผู้ที่ได้รับการทดสอบ คุณสมบัติของสารพันธุกรรมนั้น ได้ประกาศว่า สารนั้นแม้ไม่สามารถยับยั้งการงอกของเขียวได้ แต่ มันหยุดหยิ่งอามณ์ชั่วร้ายได้

สภามนตรี จึงออกกฎหมาย ให้ชาวเมืองทุกคน จะต้องได้รับการฉีดสารพันธุกรรมใหม่นั้น ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ เคน และ พรรคพวก ทำให้เมืองคนเขียวมีความสุขสงบ กลับคืนมา ประธานมุขมนตรี จึงประกาศ เจริญฉลองให้แก่ชาวเมือง ด้วยการจัดการประกวดเขียวสวย ทำให้ เมืองคนเขียว กลายเป็นเมืองสวรรค์ ขึ้นมาทันที

แต่ความสำเร็จของหมอเขียว ได้ทิ้งร่องรอยของความผิดพลาด สร้างปัญหาความยุ่งยากแก่เมืองคนเขียว อย่างไม่รู้ตัว

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (plot structure)

องก์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 20 นาที)

เหตุการณ์เฉลิมฉลอง การประกวดเขียว สร้างความสนุกสนานให้กับชาวเมือง ทุกผู้ทุกคน ชาวเมืองนี้ น้อยคนนัก ที่จะจดจำประวัติความเป็นมา ของเผ่าพันธุ์ ของตนเองในอดีตได้ ...

มีตำนานเล่าขานติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วว่า เมืองแห่งหนึ่ง ตั้งแต่มี วัตถุลึกลับ ตกลงมาจาก พากฟ้า หลังจากนั้นทำให้ชาวเมืองแห่งนี้เปลี่ยนไป เมื่อมีชายผู้หนึ่ง เก็บวัตถุลึกลับนั้นไป และ ในคืนเดือนมืดสนิท เขาได้กลายเป็นคนเสียสติ มีอารมณ์ชั่วร้าย และมีเขี้ยวงอกออกมา ทำให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เที้ยวได้ กัด ทำร้ายคนอื่นๆ จนทำให้ คนทั้งเมืองติดเชือบ้านั้น อารมณ์ชั่วร้าย จะค่อยๆ หูเลาเบาบางลง เมื่อใกล้วันที่มีแสงเดือนเต็มดวง เมื่อพ้นจากนั้น คนทั้งเมืองก็เริ่มจะคุ้มคั่งขึ้นมาอีก และเพิ่มความรุนแรงขึ้น ไปจนกระทั่งถึงคืนเดือนมืด วนเวียนเช่นนี้มาช้านาน



เมืองคนเขี้ยว

ในเมืองคนเขี้ยว ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกคน มีลักษณะทางพันธุกรรม ที่เหมือนกัน คือ มีเขี้ยวงอกออกมาได้ เหมือนฟันของหนู ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ทางโครโมโซมประจำเผ่าพันธุ์ ของคนในเมืองนี้

การงอกของเขี้ยว จะทำให้คนผู้นั้น สูญเสียการควบคุมทางอารมณ์ เขี้ยวยิ่งยาว ยิ่งมีอารมณ์รุนแรงยิ่ง บ้าระห่ำ ดูเหมือนสัตว์บ้า กัด ทำร้ายกันด้วยเขี้ยว บ้างก็มีอารมณ์หื่นกระหายทางกาม ผู้ใดที่มีพื้นฐานจิตใจดี ก็จะพยายามอดกลั้นหาวิธียับยั้ง ส่วนผู้ใดที่มีพื้นฐานจิตใจต่ำ ก็จะลุ่มหลง มัวเมา ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายของตน ซึ่งนับวัน คนกลุ่มหลังจะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

จึงทำให้คนในเมืองนี้ อยู่อย่างหวาดผวา ไม่มีความสุข ทั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน เต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาท แหล่งเสื่อมโทรม ชยะ เชื้อโรค และสิ่งอันตรายรอบด้าน เกิดการทำร้าย ฆ่าฟันกันด้วยอารมณ์โทสะ ช่มชืด ทำแท้ง ปล้นสะดม ฆาตกรรม ผู้คนส่วนหนึ่งจึงหันไปพึ่งยาเสพติด หรือไม่ก็ไปเข้ารีตในสำนักสมาธิคชฌามณ์ แต่ก็ไร้ผล เมืองนี้มีตำรวจ ก็เหมือนไม่มี เพราะทุกคน พร้อมทั้งจะระเบิดอารมณ์ได้ทุกเมื่อ แม้เจ้าหน้าที่เองก็ตาม

สิ่งที่ยับยั้ง ไม่ให้เมืองคนเขี้ยว กลายเป็นนรกไปมากกว่านี้ ก็คือ มีการค้นพบว่า หากชิงตัดเขี้ยวออกเสียก่อนถึงวันเดือนมีด ก็จะทำให้ทุกอย่างสงบลงชั่วคราว แต่ก็ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งการงอกของเขี้ยวได้

แต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดคือ ผู้หญิงท้องแก่บางคนในเมืองนี้ ที่ไม่ได้รับการตัดเขี้ยว ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เมื่อคลอดลูกออกมา ในคืนเดือนมีด มักจะกินลูกของตัวเอง โดยมีคนเขี้ยวคนอื่นๆ มาร่วมยื้อแย่งกัดกินทารกนั้นด้วย

จุดหักเหหลัก 1...

หากปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ อย่างสัตว์ป่าคน คนในเมืองเขี้ยวก็จะพบกับหายนะเร็วขึ้น ทำให้รัฐบาลกลาง จำเป็นต้องประกาศกฎหมายพื้นฐานของเมือง บังคับ ให้ประชาชนในเมืองนี้ทุกคน "ตัดเขี้ยว" เมื่อเขี้ยวยาวได้ขนาด (เท่าที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้) ก่อนที่จะถึงคืนเดือนมีด ผู้ใดไม่ตัดเขี้ยว ถือว่าผิดกฎหมาย

องค์ 2 ดำเนินเรื่อง (เวลา 80 นาที)

การตัดเขี้ยว จะทำให้ ความโหดร้าย ลดลง อารมณ์กำหนัดทางกาม ลดลง จิตใจอ่อนโยนขึ้น ยอมรับเหตุผลได้ดีขึ้น ส่วนสำนักวิจัยจะกลับมา และทำให้จิตใจสงบขึ้น แต่ก็ยังเป็นเพียงชั่วคราว เพราะ แต่ละเดือน เขี้ยวจะงอกออกมาเรื่อยๆ ทำให้ต้องมีการตัดเขี้ยว ทุกกระยะ และการตัดเขี้ยวแต่ละครั้ง สร้างความเจ็บปวดทรมานไม่น้อย จึงทำให้ มีคนบางกลุ่ม หลีกเลี้ยงไม่ยอมตัดเขี้ยว ด้วยการชงสุม หลบซ่อน และหลบเลี้ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ทำให้ เกิดกลุ่มอิทธิพล หาผลประโยชน์ จากพฤติกรรมของคนที่ไม่ยอมตัดเขี้ยวของตน โดยเฉพาะคนที่ลุ่มหลง มีอารมณ์ใฝ่ต่ำอยู่แล้ว

จากบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐาน ที่บังคับให้ทุกคนต้องตัดเขี้ยว ทำให้รัฐบาลกลาง ได้เปิดประตูให้บริษัทต่างๆ ดำเนินธุรกิจ รับผิดชอบ ธุรกิจนี้ดำเนินไปได้ไม่นาน ก็เกิดการผูกขาด โดยอาศัยช่องทาง



จากการแสวงผลประโยชน์ส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่บางคนในรัฐบาล ซึ่งมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกัน

บริษัทของ **เคน** เจ้าพ่ออิทธิพล ในเมืองนี้ ได้สิทธิแต่เพียงบริษัทเดียว ในการรับจ้างตัดเขี้ยว ซึ่งคิดค่าบริการตัดเขี้ยวแต่ละครั้ง แพงมาก และเจ็บทรมาน ส่วนบริษัทอื่นที่เปิดกิจการแข่งขัน ก็ถูกกลุ่มอิทธิพลมืด ที่ เคน เลี้ยงไว้ ลอบกลับแก๊งต่างๆ นานา จนบริษัทเหล่านั้นต้องปิดตัวลง ที่ละบริษัท จนไม่เหลือชณะเดียวกัน บริษัทของเคน ต่างก็สรรหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มกำไร อยู่ตลอดเวลา ด้วยวิธีเอาเปรียบผู้บริโภค ส่งเสริมกิจกรรม กระตุ้นความศรัทธาของผู้คน เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการเพิ่มค่าบริการ

หมอเลี้ยว เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียง รักความเป็นธรรม ได้ค้นพบ วิธีตัดเขี้ยวของตัวเอง โดยไม่เจ็บทรมาน และชณะเดียวกัน ก็ทำการวิจัย ทดลอง สร้างโครโมโซม (สารกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเนื้อเยื่อ เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรม) ด้วยหวังว่า สักวันหนึ่ง เขี้ยวจะหลุดออก

หมอเลี้ยว เคยเสนอความเห็นไปยังสภามนตรี ของรัฐบาลกลาง ให้บริษัทของ เคน คิดค้นเทคโนโลยีในการตัดเขี้ยว เลี้ยวใหม่ เพื่อลดความเจ็บปวด ในการตัดเขี้ยว แต่ก็ไม่เป็นผล

ที่สถานีทดลอง (ห้องแล็บ) ของหมอเลี้ยว เต็มไปด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ มีเตียงพิเศษสำหรับยึดลำตัวคนไข้ ไม่ให้คืนเพราะความเจ็บ มีอุปกรณ์ตัดเขี้ยวแบบไฟฟ้า ทันสมัย ต่อมา หมอได้ประดิษฐ์กรรโกตัดเขี้ยวแบบง่ายๆ ขึ้น โดยมี **ลินา** คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

ค่าวันหนึ่ง หมอเลี้ยวออกไปทำธุระนอกบ้าน ถูก **โนอา** ลอบทำร้าย แต่หมอไวกว่าหลบได้ทัน เขาจับโนอา ตัดเขี้ยวด้วยกรรโกที่พกติดตัวมา ทำให้โนอาารู้สึกตัว แวดตาคุดัน ลดลง เปลี่ยนเป็นแวดตาใสชื่อ น้าสงสาร ทำให้หมอเลี้ยว มั่นใจว่า สิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ ทุกคนสามารถใช้ตัดเขี้ยวของตนเองได้ แม้จะเจ็บ แต่ก็เจ็บน้อยกว่า การไปรับบริการตัดเขี้ยว จากบริษัทของ เคน

โนอา เล่าว่า เขาและภรรยา ทำงานให้กับ เคน ภรรยาของเขา กำลังตั้งท้อง เกรงว่าถ้าคลอดในคืนเดือนมืด เขาเป็นห่วงว่า จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เลวร้ายได้ หมอเลี้ยว จึงพูดให้กำลังใจ และจะคอยช่วยเหลือ เมื่อถึงวันนั้น จากนั้น หมอเลี้ยว บอกให้เขากลับบ้านไปดูแลครอบครัว ก่อนที่จะไปทำธุระต่อ

การตัดเขี้ยวของหมอเลี้ยว เป็นที่สนใจ ของคนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง จึงอาสาช่วยหมอเลี้ยวพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นนี้ จนสามารถใช้การได้ดี ทำให้ผู้คนต่างทยอยกันเข้าทดสอบ และทุกครั้งก็ได้ผล

ข่าวการตัดเขี้ยวด้วยตนเอง จากสิ่งประดิษฐ์ของหมอเลี้ยว แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ในหมู่คนจน จึงหันมาพึ่งหมอเลี้ยวไม่ขาดระยะ อีกทั้ง มีอาสาสมัครมาช่วยงานหมอเลี้ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

การกระทำของหมอเลี้ยว สร้างความไม่พอใจให้แก่ เคน และ เจ้าหน้าที่รัฐบางคน ที่สูญเสียผลประโยชน์ เคน จึงส่งคนไปทุบ ทำลาย ซ้ำของ ในห้องแล็บของหมอเลี้ยว ขณะที่ ลินา และ อาสาสมัครสองคน กำลังบันทึกผลการทดสอบ พวกเขาพยายามต่อสู้และปกป้อง แต่ก็ไร้ผล ทำให้ข่าวของสำคัญหลายส่วน ถูกทำลาย พร้อมๆ กับ พวกเขาได้ถูกทำร้าย จนได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งได้รับคำข่มขู่ต่างๆ นานา แต่โชคยังดี ที่ ลินา ได้พยายามปกป้อง ส่วนสำคัญของห้องแล็บ ไม่ให้ถูกทำลาย นั่นหมายถึงว่า ความหวังของหมอเลี้ยวยังมีอยู่

ประชาชนในเมืองนี้ รู้ข่าวเข้า ต่างก็เห็นใจหมอ จึงมาช่วยกัน เก็บข้าวของที่แตกกระจาย และ ซ่อมห้องแล็บ ให้ที่ตั้งเดิม และมีคนมาสนับสนุน ให้กำลังใจหมอมากขึ้นๆ

บริษัทของเคน หาวิธีเพิ่มรายได้ ด้วยการ ลอบฉีดยากระตุ้นการงอกของฟันให้แก่ลูกค้า ในขณะที่ให้บริการตัดฟัน และ แอบสร้างห้องแล็บ ทดลองผลทางชีวภาพบางอย่าง เพื่อควบคุมอารมณ์ของคนในเมืองนี้ รวมทั้งผู้ปกครองในเมืองนี้ด้วย หวังจะตั้งตนเป็นเจ้าอิทธิพล ครอบครองเมืองนี้ให้ได้ โนอา ล่วงรู้ความลับนี้เข้า เขาคัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรต่อไป

การทดลอง สร้างประติษฐกรรมทางกรรมพันธุ์ของหมอเดียว เริ่มเห็นผล เขาได้ฉีดยากระตุ้นโครโมโซม ให้แก่กลุ่มผู้อาสาแม้ว่า จะไม่สามารถหยุดการงอกของเขี้ยวได้ แต่ก็ทำให้อารมณ์ร้ายลดลง นับเป็นความสำเร็จก้าวแรก เขาคัดสินใจที่ทดลองในขั้นต่อไป ด้วยการทดสอบสารโครโมโซม กับเด็กทารกแรกเกิด

สัปดาห์ต่อมา เคน ไปที่ห้องแล็บของตน เพื่อรับทราบรายงานผลการทดลอง จนเขาพอใจมาก ขณะที่ผลการทดลองฉีดยาโครโมโซม ลงไปในเด็กทารก ของหมอเดียว ก็คืบหน้าไม่แพ้กัน สร้างรอยยิ้มให้แก่ หมอเดียว ลีนา และ อาสาสมัครคนอื่นๆ

เคน ใช้ให้สมุน 3 คน ไปชิงเอาลูกของ โนอา ซึ่งจะคลอดในคืนเดือนมืด มาให้ตนซึ่งรออยู่ที่ห้องแล็บ ขณะที่คนเขี้ยวอีกกลุ่มหนึ่ง ต่างก็วิ่งกรูกันเข้าซัดขวาง เพื่อแย่งกินทารกน้อย แต่หมอเดียว ซึ่งแอบซุ่มตัวรออยู่ก่อนหน้า จึงรีบเข้าถึงตัวทารกก่อน โดยมี โนอา คอยช่วยเหลือ และเปิดทางให้ เมื่อได้โอกาส หมอเดียว จึงรีบคว้าตัวทารกน้อย หนีไปได้อย่างหวุดหวิด สร้างความผิดหวัง ให้แก่สมุนของเคน และ สร้างรอยแค้นให้แก่เคน เป็นอันมาก

เคน กับ เจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคน จึงปรึกษากัน หาทางยับยั้ง และกำจัด หมอเดียว ก่อนที่สถานการณ์ของฝ่ายตน จะเลวร้ายไปกว่านี้ ด้วยการใส่ร้ายหมอเดียว เพื่อให้สมาชิกสภามนตรีที่สนับสนุนตน เห็นว่า หมอเดียวคือตัวอันตรายของคนในเมืองนี้

ขณะที่ ผู้คนเริ่มเกลียดชัง บริษัทของเคน มากขึ้น จึงรวมกลุ่มกันไปร้องเรียนต่อ สภามนตรี ของเมืองนี้ ถึงพฤติกรรมกบฏเอาเปรียบ ของบริษัทของเคน แต่ก็ไร้ผล เพราะ ทั้งในสภา และ ในคณะมนตรี ล้วนแต่เป็นพวกของ เคน ส่วนคนดี ก็ถูกกีดกันออกไป และไม่ให้มีสิทธิ์มีเสียงออกความเห็นใดๆ

คืนนี้ ที่ห้องแล็บของหมอเดียว เป็นคืนสำคัญ เพราะนี่คือการตัดสินใจ 2 ทางเลือก ที่จะใช้ส่วนผสมของสารโครโมโซมสูตรใด ซึ่งหมอเดียวเองก็ไม่แน่ใจ เพราะถ้าผิดพลาด ก็จะกลายเป็นผลร้ายอย่างใหญ่หลวง แต่ ลีนา แย้งว่า แต่ถ้ามันได้ผล ก็จะส่งผลต่ออนาคตที่ดีของทุกคนในเมืองนี้เช่นกัน

การถกเถียงกัน ยุติลงชั่วคราว เมื่อสมาชิกสภามนตรีหญิงผู้หนึ่ง นามว่า **เจสสิกา** ขับรถมาตรวจดูสถานการณ์ ซึ่งเธอเคยกล่าวหาหมอเดียว ในที่ประชุมสภา ว่าสิ่งที่หมอเดียวคิดค้น เป็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระ เธอขับรถมาจากที่หน้าห้องแล็บของหมอเดียว ขณะที่อาสาสมัคร กำลังปฏิบัติงานอย่างเอาจริงเอาจัง เจสสิกา จึงเดินเข้าไปสำรวจดู และถามหา หมอเดียว

การเผชิญหน้ากัน ระหว่างหมอเดียว กับ สมาชิกสภามนตรีเจสสิกา สร้างความวิตกให้แก่ทุกคนใน



ห้องลับ แต่ทั้งสองก็พุดคุยกันด้วยเหตุผล ทำให้สถานการณ์ตึงเครียด ผ่อนคลายลง หมอเลียวอ้างเหตุผล และหลักฐาน ผลการทดลอง จนเธอยอมจำนน และยินดี ที่จะเป็นตัวทดลอง ทำให้ ลีนา กับ หมอเลียว ดังเลขาชั่วคราว แต่ในที่สุด หมอเลียวต้องตัดสินใจ ให้ เจสสิกา เป็นตัวทดสอบสูตรส่วนผสมทางเลือกที่หนึ่ง ส่วน ลีนา ทดสอบสูตรส่วนผสมทางเลือกที่สอง

การทดสอบครั้งล่าสุดนี้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุด ของคนในเมืองนี้

จุดหักเหหลัก 2...

กาลเวลาผ่านไป ทำให้ บริษัทของเคน สูญเสียรายได้ ได้รับความเกลียดชังจากชาวบ้าน และพลาดที่จะได้ ทารกน้อย มาทดลอง ซึ่งเคนแน่ใจว่า เป็นเด็กทารก ที่เกิดจากตนกับภรรยาของโนอา เพราะก่อนหน้านี้ คนได้ขึ้นใจภรรยาของโนอามาก่อน ความลับนี้ ถูกเปิดเผยให้โนอาได้รับรู้โดยบังเอิญ ขณะที่เขาแอบซุ่มฟังอยู่ ความคับแค้นเกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง เคน และ โนอา

เคน จึงส่ง โกลัม กับ ไมนัส สมนผู้โหดร้าย ที่ตนเลี้ยงดู และแอบซ่อนไว้ โดยไม่ตัดเชี้ยวให้ไปฆ่า หมอเลียวเสียให้ตาย ขณะที่ โนอา รีบไปให้ทัน เพื่อบอกเหตุร้ายให้หมอเลียวรู้ตัวก่อนที่จะสายเกินไป

ระหว่างนั้น เคน ได้สื่อสารไปยัง สมาชิกสภามนตรีหญิงเจสสิกา ซึ่งกำลังรပ်ฟังด้วยอาการเฉื่อยชา

เหตุการณ์จุดสูงสุดของเรื่อง (Climax):

ที่ห้องลับของหมอเลียว วันนี้ เป็นคืนเดือนมืด ขณะที่ หมอเลียว กำลังสังเกต แวตตาที่แข่งกระด้างของ ลีนา แม้เธอจะถูกตัดเชี้ยวแล้วก็ตาม โกลัม กับ ไมนัส ก็มาถึงโดยไม่รู้ตัว ทั้งสองลอบทำร้ายหมอเลียว เกิดการต่อสู้กัน จนหมอเลียวเกือบเสียชีวิต แต่อาศัยความไวกว่า เขาตัวรอดได้ ลีนา คว่ามิดแทงที่ขาของโกลัม แต่เธอก็ถูกโกลัมเหวี่ยงด้วยกำปั้นไปที่ใบหน้าของเธอ จนสลบแน่นิ่งไป หมอเลียวได้ที่ ใช้ไฟฟ้าช็อต โกลัม จนเขาสลบหมดสติไป จึงมีเวลาไปจัดการกับ ไมนัส เขาได้จับไมนัส ไว้กับเตียงซึ่งมีกลไกพิเศษ และตัดเชี้ยวของ ไมนัส ทำให้แวตตาที่ดุตันของไมนัสเปลี่ยนไป เป็นแวตตาที่อ่อนโยนขึ้นเล็กน้อย ระหว่างนั้น โกลัม ก็ฟื้นสติขึ้นมา จึงกระโดดส็อกตัวหมอเลียวไว้ได้ และ กัดหมอเลียวทางด้านหลัง โกลัมทำอะไรหมอเลียวไม่ได้ฉันทัก แต่เมื่อเห็น ไมนัส กำลังแกะเครื่องพันธนาการ โกลัมจะหลุดแล้ว จึงสั่งให้ ไมนัส ใช้มีดฆ่าหมอเลียว เป็นเวลาเดียวกับที่ ลีนา ได้สติ เธอจึงคว้าท่อนเหล็กฟาดไปถูกบาศแผลที่ขาของโกลัม ผลจากการถูกตัดเชี้ยว ทำให้ ไมนัส ดังเลขาชั่วคราว

โนอา วิ่งกระหืดกระหอบมาถึงพอดี จึงใช้ท่อนเหล็ก ฟาดไปที่หลังของไมนัส และ ที่หัวของโกลัม อย่างแรง ทำให้หมอเลียว และ ลีนา หลุดรอดจากมัจจุราช โนอา จึงรีบพาหมอเลียว และ ลีนา หลบหนีไป จนพ้นจากนาที่วิฤฤฤ

องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา 15 นาที)

ที่ประชุมสภา ต่างถกเถียง วิธีแก้ปัญหาสังคมของคนในเมืองนี้ กลุ่มพวกของ เคน ก็กล่าวเหย้าหยัน ว่าวิธีการของหมอเคน เป็นเรื่องไร้สาระ สร้างภาพ หากความชอบให้กับตัวเอง ที่จะละเมิดสัมปทาน และเลี้ยง ภาณี จนสมาชิกสภามนตรีหญิง เจสสิกา ทนไม่ไหว จึงทุบโต๊ะ ทำให้การถกเถียง ยุติลงชั่วคราว เธอยืนขึ้น



ประกาศ กลางสภาว่า สิ่งที่เหมาะสมเท่านั้น ถูกต้อง นวัตกรรมของหมอลือได้ผล และ เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในเมืองนี้ คนยืนยันพิสูจน์ได้ ท่ามกลาง ความพิศวงของที่ประชุม ว่าจะตัดสินลงมติกันอย่างไร

เช้าวันนี้ ถนนพลุกพล่านไปด้วยผู้คน กูสงบขึ้น สังคมครอบครัวในเมืองคนเขี้ยว มีรอยยิ้มให้แกกัน เหมือนพบโลกใหม่ ขณะที่บริเวณหน้าบริษัทของเคน เจียบเหงา สร้างความโกรธแค้นให้แก่ เคน เป็นอันมาก ที่ตนเองประสบความล้มเหลว บริษัทล่มสลาย จึงเกิดการทะเลาะกันเองขึ้น

หัวหน้ารัฐบาล ได้ประกาศผลการลงมติว่า อนุมัติให้ใช้สารกระตุ้นโครโมโซมของหมอลือ ฉีดให้กับประชาชนทุกคน ใครที่หลบซ่อน จะถูกเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับตัวมาฉีด แม้แต่ เคน และพวก ซึ่งบัดนี้ไม่มีอิทธิพลใดๆ แล้ว มีสิทธิ์เท่ากับคนอื่นๆ ก็ถูกจับฉีดด้วย

หมู่บ้านทั้งหลาย ต่างประกวดประชันกัน บ้างก็ตัดเขี้ยว บ้างก็ตกแต่ง ทำสีเขี้ยว เป็นที่สนุกสนาน และสวยงาม เพื่อชดเชยกับช่วงเวลาที่ไม่ดีร้าย รัฐบาล จึงประกาศยกเลิกบังคับการตัดเขี้ยว และกำหนดการจัดเทศกาลประกวดเขี้ยวสวยขึ้นในเมืองนี้ ยิ่งทำให้ทุกคนมีความสุข ต่างเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ทั้งผู้ใหญ่เด็ก และคนชรา ระหว่างนั้น หมอลือ ได้รับการปรบมือ และต้อนรับจากฝูงชน ด้วยรอยยิ้ม สนุกสนาน ขณะที่ ลีนา ได้แอบซ่อนอยู่ในมุมมืดแห่งหนึ่ง

ขณะที่ทุกคน กำลังสนุกสนาน โนอา วิ่งกระหืดกระหอบ โบกมือให้หมอลือเห็น หมอลือจึงฝ่าฝูงคนออกมา โนอา บอกหมอลือว่า ด้วยสีหน้าตกใจ เกี่ยวกับลูกของตนหายไป

ลึกลงไปในอุโมงค์ใต้เมืองนี้ ไม่มีใครรู้ว่า ยังมีคนเขี้ยวผู้กลายเป็นคู่หูอีกคนหนึ่ง ที่หลบซ่อนไม่ได้รับการฉีดสารกระตุ้นโครโมโซม ดูเหมือนว่ากำลังคุ้มเต็กน้อย หายไปในความมืด (เอาไว้ต่อภาคสอง)

จบ.